

CHÀO MỪNG NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vai trò của gia đình, Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Năm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình chính thức được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai trên địa bàn toàn tỉnh với mục tiêu củng cố ý thức pháp luật, đề cao đạo đức, lương tâm, trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội.

Những vỏ tâm thường ngày

Ngày nối ngày, sau giờ tan ca, phố phường lại tấp nập những dòng người hối hả ngược xuôi. Giữa cái bộn bề ấy là những người phụ nữ nhanh chóng kết thúc giờ làm việc ở cơ quan, công sở để trở về với vai trò của một người vợ, người mẹ. Họ hối hả đón con tan học, ra chợ chọn mua thực phẩm rồi lái vợ và về nhà vừa trông con vừa chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình, kiểm thêm cả việc dọn dẹp nhà cửa..., chỉ mong tới khi chóng về đến nhà đã “cơm ngon canh ngọt”, nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp... Thế nhưng, giờ tan ca cũng là thời điểm các quán bia hơi, trà đá vỉa hè tấp nập cảnh mặt râu thảnh thơi tận hưởng thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc.



Hội thi xe tuyên truyền hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

chiều đa phần là phụ nữ đi mua sắm chứ ít có đàn ông. Trong gia đình, việc chăm sóc con cái, quán xuyến nhà cửa, người phụ nữ phụ trách là chính nên

mong người đàn ông có thể hiểu vợ mình rất vất vả. Đồng quan điểm với bà Vui, ông Phạm Văn Quang, phường Bồ Xuyên

(thành phố Thái Bình) cảm nhận: Trong xã hội hiện đại bây giờ, người phụ nữ vất vả và hơn người đàn ông rất nhiều. Lúc còn trẻ thì lo con, lúc già thì lo cháu,

ngày nào cũng cơm nước, giặt giũ, quần áo, đủ các thứ việc trong gia đình. Còn đàn ông, những người biết hỗ trợ phụ nữ việc nhà thì chỉ được số ít còn đại đa số việc nhà đều do chị em gánh vác. Có nhiều gia đình, người phụ nữ vừa là trụ cột kinh tế vừa phải gánh vác công việc nội trợ.

Nhận định về vấn đề này, bà Trần Thị Thanh Phương, Phó Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chia sẻ: Hạnh phúc của một gia đình được làm nên từ rất nhiều yếu tố và sự đồng lòng của một gia đình cũng tương tự như vậy. Đôi khi, sự đổ vỡ ấy không đến từ những điều lớn mà lại đến từ những điều rất nhỏ, nhỏ để rồi tích tụ thành những mảng tối xám xịt không thể chấp nhận được nhau từ đó trở thành những mâu thuẫn không thể hòa giải. Vì thế, để giữ gìn tổ ấm của mình, chúng ta đừng bao giờ chủ

quan với những mâu thuẫn nhỏ thường ngày, hãy luôn lắng nghe, thấu hiểu cho nhau để kịp thời điều chỉnh cuộc sống gia đình. Từ đó, con tàu hạnh phúc không khi nào đi lệch đường ray, đến được ga hạnh phúc mà chúng ta mong chờ.

Hội trường cảnh tỉnh

về lỗi ứng xử trong gia đình

Tháng 6/2021, vụ án mạng tại xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) làm ba người là bố, mẹ vợ và vợ tử vong tại chỗ được xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng. Trước đó, tháng 9/2020, vụ bạo lực gia đình tại xã Bình Nguyên (Kiến Xương) xảy ra khiến người vợ bị bỏng nặng, không thể qua khỏi, để lại 3 đứa con thơ cũng đã khiến bà con làng xóm hết sức bàng hoàng vì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chưa khi nào phải đến gia đình để hòa giải mâu thuẫn. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại Thái Bình, số vụ bạo lực gia đình trong 5 năm gần đây không nhiều nhưng tính chất của một số vụ bạo lực lại nghiêm trọng. Nguyễn nhân chính dẫn tới bạo lực gia đình là do khó khăn về kinh tế; tệ nạn xã hội như cờ bạc, nghiện rượu, ma túy; định kiến giới... đã dẫn tới những hành vi lệch chuẩn trong cách cư xử giữa các thành viên trong gia đình.

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước, một số vụ

bạo hành trẻ nhỏ trong gia đình như vụ việc bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành tử vong, bé gái 3 tuổi bị cha dượng đóng đinh vào đầu, hay như một số vụ việc trẻ nhỏ tự tử tại nhà do áp lực học tập... chính là những hồi chuông cảnh tỉnh trong việc quan tâm hơn nữa đến con cái, cha mẹ hãy “lùi lại” để yêu thương con nhiều hơn. Làm sao để trẻ nhỏ luôn an toàn, bình yên trong chính ngôi nhà của mình là vấn đề thực sự cần được quan tâm và suy ngẫm.

Triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Trước những vấn đề đặt ra về công tác gia đình, nhằm xác định và từng bước đưa bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đi vào đời sống, sau quá trình triển khai thí điểm từ năm 2019 tại 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có Thái Bình, tháng 1/2022 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bộ tiêu chí bao gồm 5 nội dung chính: tiêu chí ứng xử chung; tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; tiêu chí ứng xử của vợ, chồng; chung thủy, nghĩa tình; tiêu chí ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; gương mẫu, yêu thương; tiêu chí ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; hiếu thảo, lễ phép; tiêu chí ứng xử của anh, chị, em; hòa thuận, chia sẻ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở

Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thái Bình rất vinh dự là tỉnh được triển khai thí điểm bộ tiêu chí từ năm 2019. Qua quá trình triển khai tại xã Phú Lương (Đông Hưng), phường Đề Thám (thành phố Thái Bình), chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm bổ ích để phục vụ cho việc triển khai chính thức trên địa bàn toàn tỉnh. Để tạo thuận lợi cho các địa phương trong thực hiện bộ tiêu chí, tới đây Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có hướng dẫn cụ thể gửi các địa phương để triển khai thực hiện đúng nội dung, thống nhất về trình tự, hình thức, bám sát 5 tiêu chí. Đồng thời, các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng cũng sẽ được triển khai rộng khắp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Mong rằng, thông qua việc thực hiện bộ tiêu chí, công tác gia đình sẽ ngày càng đạt được nhiều kết quả, hướng đến mục tiêu “Gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” theo đúng tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/2/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

TU ANH

Kiến Xương

Chú trọng phòng, chống đuối nước cho trẻ em



Hàng năm, Trường Tiểu học thị trấn Kiến Xương đều mở các khóa học bơi cho học sinh.

Nhằm hạn chế những vụ đuối nước thương tâm trong dịp nghỉ hè, các cơ quan chức năng huyện Kiến Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm an toàn cho trẻ em.

Kiến Xương là địa phương có số lượng ao, hồ khá lớn, mỗi dịp nghỉ hè, các em học sinh thường hay rủ nhau đi tắm, vì vậy nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Theo thống kê của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, trong năm 2021 toàn huyện xảy ra 6 vụ đuối nước, từ đầu năm 2022 đến nay xảy ra 4 vụ. Để hạn chế tai nạn thương tâm, vào mùa nắng nóng năm nay, huyện Kiến Xương đã triển khai các hoạt động giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ. Huyện yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động gia đình thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ em, chủ động đưa trẻ đi học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Phối hợp truyền thông cung cấp thông tin kịp thời, cảnh báo những địa điểm, khu

vực dễ xảy ra tai nạn đuối nước; phổ biến các kiến thức cơ bản về đuối nước, các nguy cơ gây đuối nước trẻ em, cách phòng tránh và sơ cứu đúng cách cho người dân và trẻ em. Ông Nguyễn Đức Hạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện cho biết: Để thực hiện hiệu quả việc dạy bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em, ngay từ đầu tháng 5 Trung tâm phối hợp với các đơn vị tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2022. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức các khóa dạy bơi cho học sinh hè năm 2022 tại các cơ sở giáo dục trong toàn huyện. Theo đó, các trường chủ động rà soát, thống kê số lượng học sinh đã biết bơi và chưa biết bơi, tuyên truyền tới phụ huynh, học sinh để các em tự nguyện đăng ký học bơi. Cần có danh sách đăng ký, nhà trường xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ với Trung tâm tổ chức dạy bơi cho học sinh. Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện sẽ xây dựng

kế hoạch, lịch dạy bơi cho các trường và chuẩn bị hệ điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức dạy bơi hiệu quả.

Hiện nay, Trường Tiểu học thị trấn Kiến Xương phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức các khóa học bơi cho 85 cháu. Phụ huynh Lê Thị Đào chia sẻ: Khi các vụ đuối nước thương tâm xảy ra trên địa bàn cả nước nói chung, trong tỉnh nói riêng tôi rất lo lắng. Do vậy, tôi đã đăng ký cho con tham gia khóa học ngay từ đầu hè. Đến nay con tôi không chỉ biết các kỹ năng bơi cơ bản mà còn nâng cao thể chất, vui khỏe hơn ngày chưa học bơi nên chúng tôi yên tâm. Thấy giáo Phan Văn Lĩnh dạy bơi cho biết: Chúng tôi dạy 3 ca liên tục trong buổi sáng, mỗi ca có 3 giáo viên và dạy không quá 30 cháu/ca. Ngoài các kỹ thuật bơi cơ bản dưới nước, chúng tôi còn trang bị cho các cháu cách xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm khi bơi, giúp các cháu có đầy đủ kỹ năng an toàn khi ở dưới nước.

Cô giáo Trần Thị Hương Giang, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: Hàng năm nhà trường đều mở

các khóa học bơi bằng bể di động, ký hợp đồng với những giáo viên dạy giỏi về dạy đồng thời cử giáo viên của trường tham gia quản lý lớp. Năm nay, nhà trường phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện đưa 200 học sinh và phụ huynh đến dự lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân luyện tập môn bơi phòng, chống đuối nước, tham quan các mô hình bể bơi nên các bậc phụ huynh rất phấn khởi. Kết thúc khóa học, học sinh đã được trang bị kỹ năng an toàn trong môi trường nước, được cấp chứng chỉ, góp phần phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Ngoài các bể bơi di động, 3 địa phương ở Kiến Xương đã xây dựng bể bơi cố định đạt tiêu chuẩn. Tại bể bơi của khách sạn Newday (thị trấn Kiến Xương), thầy giáo Đặng Quốc Vương cho biết: Là giáo viên dạy thể dục nên năm nào tôi cũng mở các lớp dạy bơi cho các cháu trên địa bàn huyện, bình quân mỗi năm từ 4 - 5 khóa, mỗi khóa có từ 15 - 20 học sinh theo học. Tôi dạy các cháu các bước bơi an toàn, đúng cách lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ. Từ đầu hè đến nay, tôi đã mở được 4 khóa, dự tính sẽ mở thêm 3 khóa tiếp theo với mục tiêu sẽ giúp cho trên 100 cháu hoàn thành nội dung khóa học và biết bơi.

Để phòng, chống đuối nước cho trẻ em hiệu quả, huyện Kiến Xương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở, theo sát hoạt động hàng ngày của con em, tránh xa các nguy cơ đuối nước, giúp các em có kỹ năng hè vui tươi, an toàn.

THU THUY

ĐOÀN THANH NIÊN THÀNH PHỐ

Tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi

Mỗi dịp hè, việc tìm được sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn để trẻ có thể thoải mái vui chơi, bảo đảm an toàn là vấn đề không chỉ các bậc phụ huynh mà còn được toàn xã hội quan tâm. Với chủ đề “Hè vui vẻ, an toàn, lành mạnh”, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Thái Bình đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động, giúp các em có sân chơi ngày hè ý nghĩa, vui tươi.

vận động các em tiết kiệm, quyên góp ủng hộ các bạn nghèo hiếu học, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi. Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phạm Đình Chính cho biết: Thực hiện công tác phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước, Đoàn Thanh niên xã đã phối hợp với bể bơi Vũ Đông mở lớp phổ cập bơi và phòng, chống tai nạn đuối nước miễn phí cho trẻ em trên địa bàn. Với đội ngũ huấn luyện viên bơi lội có chuyên môn tốt, kinh nghiệm và nhiệt huyết, lớp phổ cập bơi đã giúp các em thành thạo kỹ thuật bơi cơ bản, đồng thời nắm vững kỹ năng, kiến thức phòng, chống tai nạn đuối nước, từ đó tự bảo vệ

minh và hỗ trợ người khác trong tình huống nguy cấp. Chị Nguyễn Thị Đào, thôn Quang Trung, xã Vũ Đông chia sẻ: Dịch Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát tốt nên tôi cho cháu tham gia lớp học bơi. Trong khi bơi, các cháu được thầy dạy nhiệt tình, chu đáo. Chỉ 5 ngày các cháu đã biết bơi. Em Trịnh Yến Nhi, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Vũ Đông chia sẻ: Em rất sợ nước nhưng sau 1 tuần được các thầy nhiệt tình dạy, em đã biết bơi. Chiều nào em cũng xin bố mẹ đến bể bơi để bơi thành thạo hơn.

Bí thư Thành đoàn Thái Bình Vũ Mạnh Hoàng cho biết: Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của thanh

thiếu nhi, giúp các em khám phá năng khiếu, sở trường bản thân cũng như trang bị kỹ năng xã hội để các em có mùa hè an toàn, vui tươi và bổ ích, Thành đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương nghiên cứu, lựa chọn, đa dạng hóa phương thức tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Đồng thời, phát huy vai trò của các đội hình thanh niên tình nguyện, bảo đảm mọi trẻ em đều có kỳ nghỉ hè an toàn, lý thú, tạo cho các em tâm lý thoải mái sẵn sàng bước vào năm học mới.

MINH NGUYỆT



Thiếu nhi xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) tham gia lớp học võ karate.